



ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ป่าก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายฉันทวัฒน์ ทิศหนองแขวง	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	ฉันทวัฒน์ ทิศหนองแขวง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นายสังวาลย์ สุขเจริญ	เลขานุการฯ อบต.ป่าก่อดำ	สังวาลย์ สุขเจริญ
๕	นางสนธยา ศรีภูณณะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สนธยา ศรีภูณณะ
๖	นางดารุณี สถานเดิม	รองปลัด อบต.ป่าก่อดำ	ดารุณี สถานเดิม
๗	นายอรรถพล ริมทอง	นายช่างโยธา	อรรถพล ริมทอง

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่  
เลขานุการสภา อบต. ป่าก่อดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร  
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม สำหรับสมาชิก  
บางท่านได้มีการลา ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
- เรียนเชิญประธานสภา อบต. ป่าก่อดำ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เรียนเชิญประธานสภา อบต. ป่าก่อดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการ ขอสวัสดิ์ดีทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน  
ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสันติ ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลป่าก่อดำ ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมในวัน  
นี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผู้ยื่น  
ญัตติเข้ามาเพื่อที่จะได้มาพิจารณาร่วมกันในสภา เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน  
ในเขตพื้นที่ อบต. ป่าก่อดำ ในวันนี้ก็มีทางสมาชิกได้ลาจำนวน ๒ ท่าน และสมาชิก  
สภาฯ บางท่านยังเดินทางมาไม่ถึง

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

### ๑.๑ แนะนำพนักงานใหม่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานสภา - ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้  
ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ได้มีพนักงานส่วนตำบล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
กองช่างซึ่งสมาชิกบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จัก ก็อยากจะให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง  
ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งได้แนะนำตัว ให้กับทางท่านสมาชิกทุกท่านทราบ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภาฯ นายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตแนะนำตัว ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลณะ ชื่อ  
เล่นชื่อ หล้า ย้ายมาจากเทศบาลเวียงเชียงของ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  
สังกัดกองช่าง ได้เดินทางมาทำงานได้อาทิตย์กว่าก็ยังคงต้องมีการปรับตัว ก็ได้มี  
การศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติและมีการสำรวจพื้นที่ ได้มีการสอบถามทางนายช่าง  
โยธาว่ายังคงมีงานไหนที่ยังคงค้าง งานส่วนไหนที่ยังคงดำเนินการอยู่และงานส่วน  
ไหนที่ต้องดำเนินการในอนาคตต่อไป ตอนนี้ก็ได้ไปสำรวจดูเกี่ยวกับการก่อสร้าง  
ถนน และการก่อสร้างรั้วเป็นบางจุดก็ยังคงมีการสำรวจพื้นที่ยังไม่ครบ ถ้ามีปัญหาหรือ  
มีสิ่งไหนที่จะให้คำแนะนำและมีการประสานงานกับกองช่าง ก็ขอเชิญติดต่อกับ  
ประสานงานที่กองช่างได้ ตอนนี้ก็กำลังจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอบรม  
เกี่ยวกับประปา กำลังให้พนักงานจ้างเหมาประสานเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการ

หมู่บ้าน ในการดำเนินการด้านเอกสารก็จะได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อที่จะนำเสนอทางท่านปลัดและทางท่านนายกต่อไป ในการจัดอบรมจะมีการจัดอบรมในช่วงเดือนไหน อบรมในหัวข้อไหนก็จะมีการนำเสนอต่อไป อย่างไรก็ตามก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางสมาชิกสภาฯ ท่านนายก รองนายก อบต. ก็ขอแนะนำตัวเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอยินดีต้อนรับ ผอ.หล้า หรือน้องหล้า ขอเรียกน้องก็แล้วกันเพราะถือว่าง่ายดี ก็คงจะได้ร่วมงานกัน และจะได้เจอกันเมื่อลงพื้นที่

### ๑.๒ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกทุกท่านในการร่วมเชียร์นักร้อง

ประธานสภาฯ

- แจ้งให้ทราบขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกทุกท่านในการร่วมเชียร์นักร้องในวันที่ ๓๐ มกราคม และในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ขอขอบคุณทางนางยุพิน นน่อแก้ว ซึ่งเป็นภริยาของ ส.อบต.บุญโรจน์นน่อแก้ว ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

### ๑.๓ ขอขอบคุณร่วมกันสานถัมต้องตั้ง

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณในวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้รับการประสานจากทางท่านปลัดขอความร่วมมือของทางสมาชิกสภาฯ ร่วมกันสานถัมต้องตั้ง เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธินายก' เจ้าคณะ จ.เชียงราย ได้แจ้งให้ส่งในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ แต่ทางอำเภอได้มีการแจ้งมาภายหลังว่าให้มีการจัดส่งในวันที่ ๑๐ มีนาคม ก็ถือว่าได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่เสียสละเวลามาร่วมได้ครบทั้ง ๒๐ ถัม แล้วแต่ยังขาดไม่ไต่อีก ๒๐ ต้น ถ้าหากไม่มีก็สามารถไปรับได้ที่วัดโป่งมอญ เพราะทางคณะศรัทธานำไปพร้อมแล้วเหลือ สามารถไปเอาในส่วนนั้นได้

### ๑.๔ แจ้งเกี่ยวกับงานทำบุญปอยหลวงสมโภช ศาลา “สามัคคีโป่งมอญ ดิษเทศอุปถัมภ์ ประเพณีสงฆ์พระธาตุนมงามมงคลเจดีย์ วัดโป่งมอญ

ประธานสภาฯ

- ได้มีการจัดประเพณีสงฆ์พระธาตุนมงามมงคลเจดีย์ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ และคณะศรัทธาร่วมทำบุญปอยหลวงฉลองสมโภช ศาลา “สามัคคีโป่งมอญ ดิษเทศอุปถัมภ์” ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว ๙ ปี และร่วมสงฆ์พระธาตุนมงามมงคลเจดีย์ ณ วัดโป่งมอญ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ สงฆ์พระธาตุทำพิธีการเสร็จก็ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เป็นวันดาใครที่เป็นคณะศรัทธาสามารถเข้าไปร่วมดาถวายทานได้ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ทางนายอำเภอแม่ลาวเป็นประธานพิธีและทางนายกสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วม ในนามของทางวัดโป่งมอญก็ขอเชิญเข้าร่วม ในเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คงจะมีเพียงเท่านี้ เรื่องที่จะแจ้งให้ในที่ประชุมทราบก็ขอเชิญทางท่านนายกต่อไป

### ๑.๕ การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมคงมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับส่วนของข้าราชการที่จะมีการโอนย้ายมาคือ หัวหน้าสำนักปลัด และในส่วนของรองปลัดดารุณี สถานเดิม ตอนนี้ได้มีการทำเรื่องขอโอนย้ายไปเทศบาลตำบลแม่เจดีย์หลวง ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเดินทางไปเมื่อไหร่ ตรงนี้ก็ต้องดูอีกครั้งว่าในส่วนรับผิดชอบงานอื่น ๆ จะต้องมีการแบ่งงานอย่างไร ก็คงจะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็ต้องมีการประชุมหารือ ปลัด หัวหน้าส่วนต่อไป

### ๑.๖ เกี่ยวกับการอยู่เวรกลางวันและกลางคืนปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต. - เกี่ยวกับตามที่ทางท่านนายอำเภอได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามไม่ว่าจะวันหยุดหรือเวรกลางคืน ได้กำชับมาว่าให้ดูแลสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด ในส่วนของท่านปลัดหรือรองนายก ผอ.กองแต่ละกอง ที่ทำหน้าที่ตรวจเวรยามให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งด้วย

### ๑.๗ การก่อสร้างถนนและท่อน้ำ

นายก อบตง - ทาง อบจ.เชียงราย ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนที่เลียบไปทางสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในพื้นที่ อบต.ปากอ้อม เกี่ยวกับการสัญจรในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอแม่ลาวส่วนหนึ่ง เพราะเขตอำเภอยังมีถนนเป็นฝุ่นก็ได้รับสนับสนุนจากทาง อบจ.เชียงราย และอีกส่วนหนึ่งตรงท่อถนนเชื่อมไปพุทธมณฑล ตรงนี้ได้รับการประสานงานจากท่าน สจ. ว่าจะเข้ามาดำเนินการในเดือนหน้า ซึ่งตอนแรกมีการแจ้งเข้ามาว่าจะมีการดำเนินการในเดือนนี้ ตรงนี้ก็คงจะต้องรอการประสานงานมาอีกครั้ง กระผมก็ขอฝากทาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ แจ้งให้กับทางเกษตรกรที่ไร่ทำนา เนื่องจากการดำเนินการอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำในการเพาะปลูกนาลังด้วย ตรงนี้กระผมก็ขอฝากแจ้งให้กับพี่น้องชาวบ้านทราบด้วยก็แล้วกัน เกี่ยวกับโครงการตามข้อบัญญัติตอนนี้ได้มีการทยอยในการดำเนินการไปแล้ว และวันนี้ก็ได้ขอทางสภา เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก็จะเหลืออีกโครงการคือโครงการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๒ แต่ไม่ทราบว่าในส่วนนี้ทางนายช่างโยธาได้มีการประสาน ในการดำเนินการว่าจะต้องมีการจ้างสถาปนิกหรือทางวิศวกรรับรอง เพราะตรงนี้ทางพี่น้องชาวบ้านหรือทางสมาชิกอาจจะกังวลว่าทำไมหมู่บ้านอื่นได้ดำเนินการ แต่ทางหมู่ที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการ

นายช่างโยธา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการของหมู่ที่ ๒ ได้ทำหนังสือไปยัง อบจ.เชียงราย ตรงนี้ไม่ใช่ของเขต

ของทางโยธา เพราะว่าทาง และได้สอบถามทางกรมทรัพย์ฯ ตรงนี้ไม่เก่งเรื่องแบบ  
 เลขอนุญาตประสานแบบให้ของกรมทรัพย์ฯ ซึ่งตอนนี้ทาง อบต. ได้ ผอ.กองช่าง  
 ท่านใหม่มาแล้วก็จะลองปรึกษาอีกครั้ง แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้นั่งนอนใจ

นายก อบต.

- ตรงนี้ก็ฝากทางท่านปลัดและทางกองช่างด้วยเกี่ยวกับโครงการเจาะบ่อบาดาล  
 ของหมู่ที่ ๒ จะมีโครงการเกี่ยวกับที่ต้องดำเนินการอยู่คือ รั้วของ อบต. ที่  
 ดำเนินการอยู่โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ตอนนี้ได้มีการดำเนินการเสร็จ  
 ล้นแล้ว ทางผู้รับจ้างก็จะมีการส่งงานเพิ่มให้ทางคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้าง  
 ต่อไป ในส่วนของฝนฟ้าอากาศและตามคำสั่งห้ามเผา และได้จัดส่งหนังสือ  
 ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านแล้วว่าห้ามเผาเด็ดขาด ไม่ใช่  
 ประกาศงดเผาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ แต่สั่งงดเผาในช่วงวันที่ ๑๐- ๑๕ กุมภาพันธ์  
 เพราะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาจังหวัด  
 เชียงราย จึงมีคำสั่งห้ามเผาและฝากทางสมาชิกได้มีการแจ้งให้กับพี่น้องชาวบ้าน  
 ด้วย ถ้ามีการเผาเกิดขึ้นทางจังหวัดก็จะมีมาตรการปรับและมีโทษค่อนข้างที่จะหนัก  
 ด้วย ก็ขอฝากทางสมาชิกแจ้งให้กับทางพี่น้องชาวบ้านทราบด้วย กระผมก็มีเรื่องแจ้ง  
 ให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านนายก คนเก่าคนแก่ที่สุดจะมีการย้ายคือทางรองปลัดดำรงณิ  
 สถานเดิม ซึ่งอยู่กับ อบต.ปากอ่อดำมา ๑๓ ปี ๙ เดือน ก็ตามภาระหน้าที่ของทาง  
 พนักงานส่วนตำบล ในวาระนี้เรื่องวาระที่จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมมีท่านใดที่จะมี  
 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ขอเชิญในวาระนี้

รองปลัด อบต.

- ทางส่วนของกองการศึกษาที่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องวันที่ ๑๕  
 กุมภาพันธ์ ก็จะได้นำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย ซึ่งไป  
 ศึกษาเรียนรู้ ณ ไร่บุญรอด และสวนสัตว์อำเภอแม่ลาว ก็จะมีการเดินทางไป ๓ รถตู้  
 ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ สำหรับการทำบุญในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ทางประธานสภา  
 ฯ ก็ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และในวันพรุ่งนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทาง  
 ท่านนายกไปประชุม MOU เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทาง รพ.แม่  
 ลาว ได้จัดกิจกรรม คือทางท่านนายกและในส่วนของผู้รับผิดชอบในตำบลปากอ่อดำ  
 ได้มีการทำ MOU และทางท่านนายกจะได้มีการลงนามพร้อมกับทางเจ้าคณะตำบล  
 ได้มีการเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน และ ผอ.รพ.สต.บ้านโป่งมอญ และ  
 ผู้นำท้องที่ทุกท่าน และประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ซึ่งในวันพรุ่งนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 เจอกัน ณ เฮือนแม่ฟอง เพื่อที่จะทำพิธีลงนามร่วมกันคัดแยกขยะ ซึ่งจะมีการนำ  
 เรียนต่อไปเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติต่อไป ก็ขอเชิญเข้าร่วมโดยการแต่งกายในชุดสีม่วง  
 ในวันพรุ่งนี้

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมทราบขอเชิญ แต่ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ  
 ที่ ๒

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

### ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ประธานสภา - การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ก็ได้มีการส่งเอกสารสำเนาบันทึกการประชุมให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนที่จะมีการประชุมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตรงไหนก็ขอให้ไปไปตามระเบียบการประชุมสภา มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมติเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเป็นเอกฉันท์)

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ

### ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภา - ข้อ ๓.๑ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ขอเชิญทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำเกี่ยวกับก่อนที่จะมีการเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ทางรองปลัดดารุณี สถานเดิม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับที่ไปที่มาเกี่ยวกับที่ไปที่มาและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการว่ามีขั้นตอนที่จะต้องมีการดำเนินการต่อไป

รองปลัด

นางดารุณี สถานเดิม

- เรียนท่านประธานสภา ทีมงานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากนโยบายจากรัฐบาล ได้มีการดำเนินการให้นโยบายการจัดการขยะว่าควรจะมีการดำเนินการอย่างไร โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบการคัดแยก การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้กับส่วนราชการท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อกำหนดท้องถิ่น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดว่าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอยรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลภายในและรายงานผลให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ตรงนี้ก็จะจะเป็นเหตุผลที่ทางเราจะต้องมีการดำเนินการการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ และมีการกำหนดด้วยว่าทางท้องถิ่นจะต้องมีการออกข้อบัญญัติ และท้องถิ่นจะต้องมีการรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการคัดแยกมูลฝอย ตรงนี้คือเป็นเหตุที่จะต้องมีที่มาที่ไปในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมืองของเรา จึงต้องมีการดำเนินการตามจังหวัดที่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีการกำหนดภายใน ๖๐ วัน ต้องให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกหมู่บ้าน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่และขยะอันตราย ตรงนี้ทางท้องถิ่นจะต้องมีการกำหนดจุดที่จะมีการจัดการที่ทิ้งขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามข้อกำหนดภายใน ๖๐ วัน ตามที่ทางท้องถิ่นจะต้องมีการดำเนินการทางอำเภอก็ได้มีการกำหนดวัน ก็คือในวันพรุ่งนี้ตรงนี้ก็คือการสืบเนื่องในการจัดทำข้อบัญญัติและการคัดแยกมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะได้มีการนำเรียนต่อสภาเพื่อพิจารณาในวันนี้ ซึ่งทุกท่านมีร่างอยู่ในมือของท่านแล้ว

**\* (ตามเอกสารแนบ)**



- รองปลัด  
นางดารุณี สถานเดิม
- ตรงนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ได้มีการกำหนดไว้ ตรงนี้ก็นำเสนอเรียนในที่ประชุม เพราะว่าถ้าข้อบัญญัติของเราได้มีการผ่านการเห็นชอบจากทางสภาแล้ว ก็จะได้ให้ทางนายอำเภอได้ลงนาม หลังจากที่ทางนายอำเภอได้มีการลงนามแล้ว ก็จะได้มีการจัดส่งพระราชกิจจานุเบกษาและถึงจะมีการประกาศใช้ต่อไป
- ประธานสภาฯ
- จากการที่ได้รับฟังการอภิปรายจากทางท่านรองปลัดและทางท่านนายก ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ มีสอบถามอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบ
- ปลัด อบต.
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากเรียนถามเพิ่มเติมสักครู่ที่มีการชี้แจงของทางรองปลัด เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติซึ่งในข้อความไม่ได้เขียน แต่อ่านออกมามีคำว่าขยะมูลฝอยก็จะมีอยู่ ๒ จุด จุดแรกคือหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ๑ ครั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ จุดที่สอง ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ตรงนี้จะมีอยู่ ๒ ครั้ง เลยอยากสอบถามว่าจะใช้คำว่าขยะมูลฝอยหรือไม่ หรือว่าได้มีการกล่าวเพราะความผิดพลาดอยู่ ๒ ครั้ง แต่ในร่างข้อบัญญัติไม่มีอยากจะได้เรียนถาม
- รองปลัด  
นางดารุณี สถานเดิม
- ตรงนี้เป็น “มูลฝอย” เพราะอาจจะติดที่พูดคำว่า “ขยะ” เพราะว่าในร่างตรงนี้เป็น “มูลฝอย”
- ประธานสภาฯ
- มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔
- เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสกลิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ กระผมอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับตลาดเกี่ยวกับขยะ กระผมไม่รู้ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับตลาดบ้านหมู่ที่ ๔ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำพอจะทราบหรือไม่ ว่าเกี่ยวกับขยะพอจะสามารถทิ้งตรงไหนบ้าง
- ประธานสภาฯ
- คำถามนี้ท่านใดจะตอบได้ ขอเชิญทางท่านนายก
- นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของการดำเนินการในการทิ้งขยะเกี่ยวกับในพื้นที่คือ ๑. บ่อขยะในพื้นที่ของ อบต. ไม่มี ๒. การที่มีรถเหมือนทางเทศบาลก็ไม่มี ดังนั้นในการบริหารการจัดการขยะ ทาง อบต.ปากอ่ดำ ในการคัดแยกขยะต่าง ๆ ก็ต้องยอมรับว่าในการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้มีการลงพื้นที่เลย ไม่ว่าจะตลาดในพื้นที่ของ อบต. ในการดำเนินการคัดแยกขยะหรือว่าการจัดการบริหารจัดการขยะแม้แต่เกี่ยวกับขยะในครัวเรือนยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ แม้แต่ทางท้องถิ่นอื่นก็ไม่สามารถจัดการได้ ดังนั้นกระผมคิดว่าในพื้นที่ของเราต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยที่หลาย ๆ ที่ มี

แนวโน้มน่าจะมีการปิดบ่อขยะ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีกรณีเหมือนเดิมหรือมีการฝังกลบ ตรงนี้จะเป็นปัญหาที่จะต้องให้ความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านด้วย โดยเฉพาะมีการคัดแยกขยะจะให้ขยะเหลือน้อยที่สุด กระทบก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าการดำเนินการ โดยเฉพาะตลาดสดขยะก็จะต้องแยกขยะก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลด้วย ต้องมีการลงพื้นที่ด้วยว่า ๑ การบริหารจัดการขยะ ๒ ขยะที่คัดแยกหรือไม่คัดแยกที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างไร หรือว่ามีการเผาหรือนำขยะไปทิ้งที่อื่น ก็จะมีหลายครัวเรือนที่มีการนำขยะไปทิ้งนอกเขตพื้นที่ตัวเอง ในพื้นที่เราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าบริเวณใกล้กับพื้นที่ของ อบต. ตรงนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าปัญหาเหมือนกันที่ว่าชาวบ้านในเขตพื้นที่ของเราหรือว่าในเขตพื้นที่นำขยะใส่ไปในถุงดำ แล้วนำถุงดำมาทิ้งบริเวณในป่าบริเวณขยะก็ค่อนข้างเยอะ ตรงนี้ก็ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ถ้าถนนสายนี้มีการก่อสร้างให้ดีกว่าเดิมเพราะมีหนทางที่จะสามารถนำขยะไปทิ้งได้ คือถนนที่สามารถไปสุสัตว์อำเภอและถนนเลียบบไปทางเกษตรอำเภอ ตรงนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรเพราะตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอแม่ลาวด้วย กระทบก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ เพราะตรงนี้ก็จะต้องมีการวางแผนกับทางท่านปลัดและทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้วย และในส่วนของการดำเนินการต้องได้รับความร่วมมือกับพี่น้องชาวบ้าน ในการปฏิบัติอย่างจริงจังจะต้องมีการดำเนินการ และจะมีการจัดทำตารางเพื่อทำความเข้าใจของเขตพื้นที่ของเราด้วย ก็จะมีการประสานงานไปทางสมาชิกอีกครั้ง ถ้าได้มีการลงพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยทางรองปลัดดำรงณี สถานเดิม จะมีการย้ายไปอยู่ท้องถิ่นอื่นก็คงจะมีการดำเนินการตรงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะรอในวันพรุ่งนี้ด้วย เกี่ยวกับการประชุม ณ เฮียณแม่ฟอง รพ.แม่ลาว ในส่วนของอำเภอแม่ลาวจะมีการดำเนินการอย่างไร กระทบก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ขอเชิญ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- เกี่ยวกับตลาดอย่างหน้าบ้านกระทบอยู่ใกล้ตลาด และมีแม่ค้านำขยะมาทิ้งคลองชลประทานด้วย ซึ่งบางครั้งกระทบต้องนำรถไปปรับพื้นที่ ถ้ามีขยะเยอะกระทบก็จะนำรถไปปรับพื้นที่ ทั้งนี้ถ้ามีการดำเนินการก่อสร้างถนนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ก็จะสะอาดมากขึ้น ตรงนี้กระทบก็ขอฝากทางผู้บริหารด้วย ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน

ประธานสภาฯ

- น่าจะมีความรู้ที่จะคอยให้ความรู้กับทางพี่น้องชาวบ้านด้วย ตรงนี้ทางท่านรองปลัดมีเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

รองปลัด อบต.

นางดารุณี สถานเดิม

- สืบเนื่องจากการที่อยู่ในพื้นที่ ๑๓ ปี ๙ เดือน นั้น เมื่อก่อนอยู่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนก็จะมีมีการลงพื้นที่ แต่ละพื้นที่ก็จะมีมีการขอรถขยะตั้งแต่ไม่มีนโยบายเรื่องของการจัดการเรื่องจัดการบริหารจัดการขยะ และมีการสอบถามผู้นำแต่ละหมู่บ้านสอบถามหมู่บ้านไหนจะเป็นเจ้าของบ่อขยะ เมื่อไม่มีผู้เสนอก็ได้มีการรณรงค์ก็ไม่ได้มีการจัดซื้อรถ เพราะเนื่องจากมีการรณรงค์อยู่

ตลอดเวลา ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังได้งบประมาณจากทาง พมจ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เท่าที่จำได้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก็จะมีคัดแยกขยะแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ถ้าไปดูงานจริง ๆ ก็จะมีหมู่ ๑ และหมู่ ๒ เพราะตอนนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เพราะได้มีการมีกองทุนในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการบริหารของกองทุนของผู้สูงอายุ บางหมู่บ้านก็สามารถขับเคลื่อนไปได้แต่บางหมู่บ้านก็ยังล้มลุกคลุกคลาน ตามที่ได้เก็บข้อมูลก็จะมีหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๑ กลุ่มผู้สูงอายุเข้มแข็งในเรื่องของการจัดการขยะ ซึ่งขยะทั่วไปหลังจากขยะอันตรายก็มีการดำเนินการร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีการจัดส่งให้กับทาง อบจ. ขยะอันตรายในพื้นที่ของ อบต. ก็ถือว่ามีความคืบหน้าแต่ละหมู่บ้านก็จะมีกระบวนการ อากาศรอบเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หรือระบุดังที่ขยะอันตรายที่ทางหมู่บ้านได้มีการกำหนด สำหรับขยะอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการจัดทำเสวียน หรือว่ามีการขุดหลุมฝังกลบเอง ในเรื่องของขยะรีไซเคิลก็จะมีปัญหาแล้ว ตรงนี้ก็จะมีการคัดแยกแล้วนำไปจำหน่ายเพื่อให้ได้เงิน ในเรื่องของขยะทั่วไปก็ยังถือเป็นปัญหาอยู่เพราะพวกเศษพลาสติกบางครั้งก็ไม่สามารถรวบรวมได้ ถ้าหากมีการจัดเก็บแล้วไม่ได้จำนวนมากชาวบ้านก็จะไม่มีการจัดเก็บ ตรงนี้ก็ถือเป็นปัญหาที่ทางเราจะต้องมีการคิดและหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป ก็คงจะได้ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างผู้นำ เพราะว่าทางฝ่ายปกครองก็ได้มีการสั่งการทางผู้ใหญ่บ้านมาของเราก็ต้องมีการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ก็คงจะได้มีการร่วมกันเพราะเรื่องของบ่อขยะสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ ได้มีการเชิญเข้าร่วมประชุมและจะให้มีการปิดบ่อขยะในแต่ละบ่อดังเช่นบ่อขยะของเทศบาลดงมะเดะ มีการยิงดาวเทียมดูพื้นที่ทั้งหมดว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีบ่อขยะ เทศบาลตำบลปากอ่า เทศบาลตำบลดงมะเดะ โดยจะให้มีการปิดบ่อขยะภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพราะฉะนั้นก็คิดเยอะกว่าทางเรา ถึงทางเราไม่มีบ่อขยะแต่เราก็จะต้องมีการคิดว่าทำอย่างไรขยะทั่วไปที่เราที่อยู่ทำลายได้ ร่วมกันคิดและร่วมกันทำงานและทำการขับเคลื่อน เรื่องขยะทุกครัวเรือนเป็นผู้สร้างเอง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันกำจัด ตรงนี้ก็ขอฝากทางท่านผู้นำด้วยเพราะอาจจะเป็นงานสุดท้ายที่ได้เสนอส่งท้ายสู่สภาครั้งนี้ เพราะว่าตอนนี้ได้มีการส่งเรื่องโอนย้ายไปให้ทางเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย ถ้าหนังสือไม่ติดขัดทางนายกเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงก็ได้มีการตอบรับมาแล้วก็จะมีส่งเข้า ก.เทศบาล ถ้าเร็วที่สุดก็จะมีการเดินทางในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ฉะนั้นก็จะช่วยงานชิ้นสุดท้ายเรื่องของขยะให้สำเร็จในการวางแผน และในวันพรุ่งนี้ก็จะรับหน้าที่ทางอำเภอได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในการทำ MOU ระหว่างผู้นำทั้งอำเภอแม่ลาวก็ไปร่วมกับคุณหมอ ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขยะในระดับอำเภอ ในเรื่องนี้ก็ขอฝากไว้ด้วย

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะสอบถามหรือมีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ก็จะมีการขอมติในที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเพื่อจะใช้ใน อบต.ต่อไป

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๒ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมมีประตูน้ำปิด - เปิด ลำนํ้าร่องกึ่ง หมู่ที่ ๔

ประธานสภาฯ

- ต่อไประเบียบวาระที่ ๓.๒ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมมีประตูน้ำปิด - เปิด ลำนํ้าร่องกึ่ง หมู่ที่ ๔ ขอเชิญทุกท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า เกี่ยวกับขบวนการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมมีประตูน้ำปิด - เปิด ลำนํ้าร่องกึ่ง หมู่ที่ ๔ ตรงนี้ทาง อบต. ได้มีการจ้างวิศวกรในการออกแบบตามระเบียบที่จะต้องให้ทางวิศวกรในการออกแบบและมีการเซ็นรับรองแบบแปลน ซึ่งในการจัดทำข้อบัญญัติทางเรายังไม่ได้มีการดำเนินการ พอได้มีหนังสือสั่งการมาก็จะต้องมีการดำเนินการตามระเบียบ และดำเนินการหนังสือสั่งการ ดังนั้นได้มีการดำเนินการจ้างวิศวกรในการออกแบบแล้ว ซึ่งมีในส่วนของโครงการก่อสร้างฝายหมู่ที่ ๔ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับความกว้างและความยาว แต่งบประมาณยังเหมือนเดิมก็คืองบประมาณที่ทาง อบต. ใช้ ๔๕๐,๐๐๐.-บาทถ้วน ซึ่งก็ขอคำชี้แจงและขอความเห็นชอบจากทางสมาชิก ดังนี้

**\*\*ตามเอกสารแนบ\*\***

- นายก อบต. - ตามเอกสารที่ได้ทำการแนบส่งให้กับทางสมาชิกได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณครับ
- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมเมื่ออภิปรายซักถามเพิ่มเติม ทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ว่าอย่างไร เพราะเป็น โครงการของหมู่ที่ ๔ ทุกท่านในที่ประชุมจากการแถลงของทางผู้บริหาร หากมีข้อสงสัยก็ขอเชิญ
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก งบประมาณเท่าเดิมแต่เนื้อที่ได้มีการขยายออกตรงนี้ก็เข้าใจ อีกเรื่องที่ยากจะสอบถามว่าทำไมแบบแปลนต้องมีการทำยื่นออกไป เพราะเหตุผลใดเพราะตรงนี้ทางชาวบ้านยังไม่ทราบ อยากให้บอกเหตุผลด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น กระผมเคยสอบถามทางท่านนายกกว่าฝ่ายขนาดเท่านี้ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณไม่มากไปหรือ ทางท่านนายกก็ยังมีการหัวเราะ และตอนนี้มีการขยับออกอยากทราบถึงเหตุผล หรือทางช่างได้มีการประมาณการแพ่งเกินไป แต่ตรงนี้งบประมาณเท่าเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีการขยายเพิ่มเติม อีกอย่างพื้นที่ที่จะมีการขยายพื้นที่ออกมาเพิ่มเติม จะสามารถทำได้หรือไม่เพราะต้องมีการขยายออกด้านข้าง แต่ถ้าขยายความยาวก็ไม่มีปัญหากระผมก็อยากฝากไว้เพียงเท่านี้
- นายก อบต. - ตรงนี้กระผมก็ขอมอบหมายให้ทางกองช่างได้เป็นผู้ชี้แจง
- ผอ.กองช่าง  
นางสนธยา ศรีกุลณะ - ขออนุญาตทางท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตตอบในนามของผู้อำนวยการกองช่าง ในการประมาณการทางนายช่างโยธาได้มีการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง มีเหตุผลอย่างไรที่ต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพราะปัจจุบันนี้ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มีกำหนดให้ว่าแบบแปลนในการก่อสร้างโครงการ เกี่ยวกับรายละเอียดทุกอย่างต้องมีวิศวกรรับรอง ตามที่นายช่างได้มีการออกแบบไว้ แบบของฝ่ายเดิมยังไม่ได้ผ่านทางวิศวกรในการออกแบบ โดยมีการออกแบบโดยการสำรวจความเหมาะสมตามหลักวิชาช่างออกแบบได้ และได้มีการยื่นไปยังทางวิศวกรตรวจทางวิศวกรได้มีการชี้เกี่ยวกับความสูงความกว้าง สมควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแบบมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบและควบคุมงาน การออกแบบโครงสร้างจะมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญมากกว่า ก็ได้มีการออกแบบว่าโครงสร้างการเสริมเหล็กเกี่ยวกับความสูงความกว้างขนาดของทางน้ำและความกว้าง ทางวิศวกรก็ได้มีการออกแบบมาแล้วว่าให้มีการปรับเปลี่ยนขนาดตามขนาดที่ทางวิศวกรได้มีการแก้ไขตามนี้ ตรงนี้ก็ได้รับการรับรองแบบตามการประมาณการตรงนี้ราคาก็ไม่ได้หนีไปไหน เพียงแต่ได้มีการเพิ่มขนาดก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ เพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ก็เลยต้องมีการชี้แจงในที่ประชุม แต่ว่าถ้าถามว่าทางช่างได้มีการคิดเกี่ยวกับงบประมาณมากไปหรือเปล่า ตรงนี้ก็ขออนุญาตตอบว่าทุกครั้งที่ทางช่างมีการประมาณการ โดยหลักของทางกองช่างไม่ว่าจะเป็นช่างของท้องถิ่นไหนก็ต้องมี

คู่มือในการประมาณการ มีการผ่านการอบรมว่ามีการคำนวณมาจากตรงไหนมีค่ามาจากตัวไหน แต่ว่าถ้าถามถึงความเชี่ยวชาญและความถนัดทางวิศวกรรมจะมีความชำนาญมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องฝายสาธารณะซึ่งมีทางวิศวกรรมระดับ ศย. มาเซ็นรับรอง ตรงนี้ถามว่าตรงนี้พลาดในตัวเลขเพราะการคำนวณด้านตัวเลขของเราไม่เหมือนกับทางวิศวกรรมคำนวณตัวเลขออกมา ตรงนี้ก็ต้องตามแบบที่ทางวิศวกรจึงขอ นำเรียนไว้เพียงเท่านี้

- ประธานสภาฯ - ถ้าท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ มีคำถามก็ขอให้รวบรวมถามมาครั้งเดียว
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ทาง ผอ. ยังไม่ได้ตอบเรื่องของความกว้างเกี่ยวกับพื้นที่หากกว้างออกด้านนอกจะกินพื้นที่หรือไม่ ก็อยากจะให้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
- นายช่างโยธา - ตรงนี้ปรับเปลี่ยนความกว้างความยาวตอนที่มีการจัดทำ TOR คือได้มีการจ้างสำรวจและออกแบบและมีการจำกัดงบประมาณที่เราตั้งไว้ ตรงนี้ที่ ศย. ได้มีการสำรวจน่าจะมีการสำรวจตาม TOR ตรงนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนความกว้างคือช่วงปีก
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของชาวบ้านถ้ามีขยายออกด้านข้าง อยากทราบว่ามีการวัดระยะจะได้หรือไม่ เพราะตรงนี้มีมีการขยายพื้นที่ออกด้านข้างก็คือความกว้าง ความยาวก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของทางน้ำอยู่แล้ว
- นายช่างโยธา - ตรงนี้ความยาวความกว้างเท่าเดิมแต่ตรงนี้คือการขยายช่วงปีก คือตรงนี้ความกว้างรวมปีก เพราะพื้นที่ภายในเท่าเดิมเพิ่มขยายแค่ช่วงปีก
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ก็ถือว่าช่วงนี้ไม่มีปัญหาที่จะสามารถอธิบายให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้ ถ้ามีการสอบถามก็สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้
- ผอ.กองช่าง  
นางสนธยา ศรีกุลณะ - ก่อนที่โครงการนี้จะมีการประกาศและอนุมัติโครงการ ก็จะขออนุญาตทางสมาชิกและทางผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อกำหนดจุดและระบุเขตไว้ เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในการก่อสร้าง
- นายก อบต. - กระผมขอฝากทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ในส่วนของการก่อสร้างฝายถ้ามีการดำเนินการก่อสร้าง ช่วยทำการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวบ้านทราบด้วย เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำ ในการดำเนินการต้องก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง เพราะกลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับชาวบ้านไม่อยากให้เข้าดำเนินการ ก็อยากจะดำเนินการเพียงเท่านี้
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนที่ถือว่าเป็นผลกระทบในการดำเนินงาน เพราะชาวบ้านก็ได้ทำนาปลังในการกั้นฝายและมีการสูบน้ำ เอาน้ำไปใช้ในนาก็ต้องใช้น้ำอยู่ถ้าข้าวของชาวบ้านกำลังเติบโต และทางเราเร่งเข้าดำเนินการก่อสร้างอาจเกิดผลกระทบกับชาวบ้านได้ ก็ขอฝากทางผู้บริหารด้วยและทางกองช่างก็อยากให้มองถึงความ

เหมาะสมด้วย ถ้าถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็เข้าดำเนินการได้เลย ถ้าทำตอนนี้ข้าวกำลังเขียว  
ชุ่มก็ขอให้ประสานงานอีกครั้ง

- ประธานสภาฯ - หากจะมีการดำเนินการก็มีการประสานงานกันอีกครั้ง ทางกองช่างก็ประสานไป  
ทางหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านรับทราบด้วย ถ้าทางหมู่บ้านมีประชุมก็เชิญทางท่าน  
นายกหรือทางช่างเข้าร่วมประชุมด้วย และมีการชี้แจงเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันอีก  
ครั้ง มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ ๓.๒ ถ้าไม่มีก็ขอมติ  
ความเห็นชอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคำชี้แจง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝาย  
คสล. พร้อมมีประตูน้ำปิด - เปิด ลำนํ้าร่องกึ่ง หมู่ที่ ๔ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

**\*\*พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที**

๓.๓. การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดซอย  
๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันหนองบัว

ประธานสภาฯ - ต่อไปข้อ ๓.๓ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันหนองบัว ขอเชิญท่านนายก

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันหนองบัว เกี่ยวกับรายละเอียดได้มีการสอบถามยังกองช่าง เกี่ยวกับข้อความไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งดูจากความกว้าง ความลึก ความยาวตรงนี้ก็คงจะเหมือนเดิม ทางสมาชิกก็คงจะดูในส่วนจะมีจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างเหล็กตามแบบแปลน ในส่วนของงบประมาณก็ยังคงเดิมสี่แสนบาทถ้วนตรงนี้ก็คงจะไม่นำเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม

**\*\*ตามเอกสารแนบ\*\***



- ประธานสภาฯ - ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ผอ.กองช่าง  
นางสนธยา ศรีกุลณะ - ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมตรงจุดไหนที่มีการเปลี่ยน คือตรงฝารางระบายน้ำ เปลี่ยนขนาดของเหล็กเสริมตรงฝารางระบายน้ำ เพราะมีการเปลี่ยนขนาดของฝา จาก ๑๒ เป็น ๑๕ ตรงนี้คือการออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่มีการจ้างทำ TOR ของ เราจากแบบเดิมคือ ๑๒ เพราะตรงนี้ต้องรองรับน้ำหนักของรถ ในการออกแบบ ก็เพื่อที่จะรองรับในส่วนของอนาคตข้างหน้า จึงมีการเพิ่มความหนาจาก ๑๒ เป็น ๑๕ ขออนุญาตชี้แจงตามนี้
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะมีการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบจากที่ ประชุม ก็ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันหนองบัว (มติ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ๓.๔ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดำ**
- ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดำ ขอเชิญทางท่านนายก
- นายก อบต. - ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดำ โดยหลังจากที่มีการจ้างวิศวกรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มขึ้น ทั้งความกว้างและความยาวในส่วนของข้อความเดิมเป็นโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

**\*\*ตามเอกสารแนบ\*\***

- ประธานสภาฯ - จากการแถลงของท่านนายก มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับการก่อสร้างตรงสนามเปตอง
- นายก อบต. - ตรงนี้ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ตอนแรกได้มีการสอบถามกับทางนายช่างโยธาแล้ว ว่าทำไมต้องมีการดำเนินการก่อสร้างตรงนี้ด้วย ทำไมถึงไม่สร้างบริเวณจุดอื่น เพราะในการก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ถ้าไปก่อสร้างด้านหลังก็จะเป็นโรงจอดรถสำหรับพนักงาน โรงจอดรถก็ไม่ได้ก่อสร้างไว้คอยบริการกับพี่น้องประชาชน ในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสม เพราะดูจากแบบแปลนแล้วจะเพิ่มในส่วนของที่จอดรถสำหรับผู้พิการตามหนังสือสั่งการแล้วก็คือมีการบริการและโรงจอดรถตั้งอยู่ใกล้ตัวอาคารสำนักงาน ตรงนี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสม ในส่วนของสนามเปตองก็คงจะมีการดำเนินการก่อสร้างสนามบาส ก็ถือว่าอยู่โซนเดียวกัน ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วตามเหตุผลของทางกองช่างได้มีการนำเสนอมา
- ประธานสภาฯ - มีท่านไหนสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีมติขอมติความเห็นชอบ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากอคำ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

### ๓.๕ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยแรกของปีถัดไป

- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อ้างถึง “ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีและเวลาในวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป เวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วันจะกำหนดวัน เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดการประชุมสมัย ก็จะต้องมีการกำหนดการว่าจะมีการกำหนดกี่สมัย ไม่น้อยกว่า ๒ หรือไม่เกิน ๔ สมัย และจะต้องมีการกำหนดว่ามีการประชุมกี่วัน วันเริ่มประชุมแต่ละสมัยต้องมีการกำหนดด้วย และต้องมีการกำหนดข้ามปี ก็คือ การประชุมสมัยแรกของปีถัดไปก็คือ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ และในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก็ต้องดูแลส่วนของห้วงเวลาในการทำงาน จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงานเพื่อให้เวลาในเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกำหนดและเขียนเกี่ยวกับ

รายละเอียดให้ไว้ แล้วว่ามีกำหนดวันไหนถึงวันไหนบ้าง เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้สภาพิจารณาร่วมกัน จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นำเสนอได้มีการชี้แจงต่อสภาและพิจารณาร่วมกันว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนตามห้วงเวลาที่กำหนด แล้วก็จะมีการเรื่องในการกำหนดสมัยโดยเฉพาะเดือนสิงหาคม จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดของการกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการเสนอเรื่องของข้อบัญญัติให้กับทางสภาพิจารณาไม่เกินวันที่ ๑๕ ถ้าเกินวันที่ ๑๕ ถือว่าท่านได้มีการบริหารจัดการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติไม่ทันตามห้วงเวลาและเสนอต่อสภาไม่ทัน ก็ถือว่าไม่มีคะแนนในการตรวจมาตรฐาน เพราะฉะนั้นในส่วนของสภาก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้ สภาต้องมีการกำหนดหน้าต้องมีการบางว่าช่วงไหน อยู่ช่วงของตัวชี้วัดเราสามารถดำเนินการตรวจสอบตรงนี้ได้หรือไม่ ก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหาร เพราะฉะนั้นถือว่าห้วงในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่มีความสำคัญ และในช่วงอื่นก็ต้องมีการดูว่าจะมีการจัดที่สมัยตอนนี้เป็น การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ถ้าหากสมัยสามัญไม่พอก็มีการกำหนดสมัยวิสามัญเหมือนทุกครั้ง เพราะการประชุมสมัยวิสามัญไม่ต้องมีการกำหนดสมัยแรกมีการทำหนังสือขออนุญาตต่อนายอำเภอว่ามีความจำเป็นขนาดไหน ที่จะต้องมีการเปิดการประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่จะมีการพิจารณาร่วมกัน จึงต้องมีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญแตกต่างกำหนดสมัยสามัญก็ต้องมีการประชุมตามกำหนดสรุป คือ ๑ ท่านต้องมีการกำหนดด้วยซึ่งสมัยแรกนี้ได้มีการกำหนดแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ก็ต้องมีการกำหนดสมัยแรกของปีถัดไป การกำหนดสมัยประชุมต้องมีการกำหนดไม่เกิน ๔ สมัยคือสมัยสามัญ และต้องมีการกำหนดสมัยสามัญของเดือนกุมภาพันธ์ปี ๒๕๖๓ อีกครั้ง กระผมก็คิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแต่ต้องไม่เกินครั้งละ ๑๕ วัน ถ้าเกินต้องทำหนังสือขอขยายในอำเภอ ถ้าหากว่าการกำหนดสมัยประชุมสามัญจำนวน ๑๕ วันไม่พอทุกท่านต้องมีการกำหนดอยู่แล้ว แต่ต้องมีการพิจารณาเรื่องของการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยไม่เกิน ๔ สมัยต่อ ๑ ปีและมีการพิจารณาของปีถัดไปอีก ๑ สมัยภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วันของแต่ละสมัยให้ทุกท่านได้พิจารณา ซึ่งจากการกำหนดตามห้วงประชุมสภาของ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่าน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒	วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓	วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔	วันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๒	วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

#### ประธานสภาฯ

- ตรงนี้จะมีผู้เสนอ ๑ ท่าน และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ตามที่ทางท่านเลขานุการได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและห้วงเวลา การกำหนดสมัยประชุมให้มีความสอดคล้องกับการทำงานของทางพนักงานส่วนตำบล ตามที่ทางท่านเลขานุการ

ชี้แจงมา มีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับระเบียบการเสนอในการกำหนดสมัยประชุม ถ้าสงสัยก็สามารถสอบถามได้ แต่ถ้าไม่มีในที่ประชุมกำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญว่าจะมีการนำเสนอที่สมัย ก็ขอนำเสนอได้และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมบัติ รัตเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอเสนอ ๔ สมัย

ประธานสภาฯ - มีท่านสมบัติ รัตเร็ว ได้นำเสนอ ๔ สมัย ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

๑.นางพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ผู้รับรอง

๒.นายชัชวาลย์ แสงคำมา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง

มีท่านใดนำเสนอหรือไม่ทางท่านส.อบต.สมบัติ รัตเร็วเป็นผู้นำเสนอท่านเดียวคือ กำหนดการประชุมสามัญสามัญ ๔ สมัย ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกำหนดสมัยประชุม ๔ สมัย (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภาฯ - ต่อไปกำหนดสมัยประชุมเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปกำหนดช่วงเวลาที่จะมีการดำเนินการประชุม สมัยสามัญ ๔ สมัยว่า สมัยที่ ๒ , สมัยที่ ๓ , สมัยที่ ๔ และสมัยแรกของปีถัดไป มีท่านใดจะเสนอหรือไม่

ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิก คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ขอเสนอสมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ - ท่านบุญโรจน์หน่อแก้ว เสนอสมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอผู้รับรอง

๑.นายสมพงษ์ คำจ้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ผู้รับรอง

๒.นายบุญทรง บุญคำป็น ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผู้รับรอง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีเสนอเพิ่มเติมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกำหนดสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ขอเชิญนำเสนอได้

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

- ประธานสภาฯ - ท่านพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
๑. นายจันทร์ อินธิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ผู้รับรอง  
๒. นางติ่ม ธรรมชั้นทา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง
- มีท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกำหนดสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑- ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)
- ประธานสภาฯ - ต่อไปการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ขอเชิญที่ประชุมเสนอ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางสาวนีย์ คำจ้อย ขอเสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
- ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
- ๑.นายจำรอง โนปั่น ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง  
๒.นายสถิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง
- มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ตามที่ทางท่านสาวนีย์ คำจ้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ได้มีการเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกำหนดสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)
- ประธานสภาฯ - จะต้องมีการกำหนดการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป จากปีที่ผ่านมา คือ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญนำเสนอ
- ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชัชวาลย์ แสงคำมา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
- ประธานสภาฯ - ทางท่านชัชวาลย์ แสงคำมา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีท่านใดมีการนำเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองที่ประชุมยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับรองการกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องในการดำเนินการกันมาใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ที่มีลักษณะเป็นการให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จพระย่า) ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการดำเนินการในครั้งแรกคือ ฐานน้ำ ฐานทราย มีสะพานแขวน และมีบ้านเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการกำหนดเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ต้องมีการฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องของภูมิศาสตร์ และเรื่องของการที่ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเล่นฐานโคลน โดยได้มีการขอรถแมคโครทำการขุดในฐานดิน และในที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกทุกท่านได้มาร่วมในการจัดทำและดำเนินการก่อสร้างในหลาย ๆ เรื่อง ในอนาคตที่จะต้องมีการดำเนินการคือฐานทรายและงบประมาณที่ได้ร่วมกับ สสส. ตรงนั้นก็จะมีการหลักเวลาเด็กทำกิจกรรมจะเจออากาศร้อน ถ้ามีงบประมาณเพียงพอแต่ที่ผ่านมาในการดำเนินการในฐานเชือกและบ้าน ๑ หลังนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณ และในฐานดินก็ไม่ได้ใช้งบประมาณ เพราะได้ขอสนับสนุนทั้งในเรื่องของรถแมคโครและเกี่ยวกับบ้านก็ได้มีการดำเนินการ และในอนาคตก็จะสร้างหลังคาเพื่อบังแดด และจะมีเครื่องเล่นมีบอร์ดเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีการฝึกว่ายน้ำ และอีกเรื่องคือ ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องมีคือ ๑. เรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวที่เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะมีการปรับเป็นสวนหย่อม เพราะฉะนั้นถ้าได้งบประมาณของ สสส. ต้องมีการจัดทำฐานเพิ่มขึ้นเป็น ๕ ฐาน และมีเรื่องตามที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณมาจะเป็นศูนย์นาร่อง และในส่วนของการทางจังหวัดจะมีการติดตามตลอด เพราะฉะนั้นฐานของศูนย์เราก็จะครบ ทางผู้ที่จะมาดูงานหรือมาศึกษาเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในแต่ละฐาน โดยที่ผ่านมาก็จะมีทาง อบต.แม่กรณ์ และ อบต.แม่สองนอก ได้มาศึกษาดูงาน และได้ให้ทางศูนย์เด็กได้มีการทำหนังสือการตรวจเยี่ยมและการแลกเปลี่ยน ก็จะต้องมีส่วนของเอกสารและหลักฐานในการตรวจในอนาคตข้างหน้าในส่วนของการทำกิจกรรม เพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าหากมีกิจกรรมก็จะขอความร่วมมือ จะเป็นเรื่องของการดำเนินงาน โดยที่ไม่ใช้งบประมาณ ก็คงจะมีเรื่องที่จะฝากไว้เพียงเท่านี้ และแจ้งเพื่อให้ทุกท่านทราบและให้ทุกท่านได้แวะและเยี่ยมชมบ้าง ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ถือเป็นการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทางคณะมาศึกษาดูงานตลอด สำหรับระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ก็ได้มีการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการประชุมในวันนี้ในนามของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้มีการเสนอญัตติเข้ามา ตลอดจนทางสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณา พนักงานส่วนตำบลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ที่ได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมทุกวาระในวันนี้ ก็เป็น

ประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่ อบต.ปากอ่ำ เป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ  
ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง





ประธานกล่าวปิดประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ..... น.


(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกประชุม  
(นายจันทน์ วรรณราช)  
เลขานุการสภาฯ อบต.ปากท่อ

รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๒  
ได้มีการรับรองในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อแล้ว  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง  
(นายसानิต ศรีจุมปา)  
ประธานสภา อบต.ปากท่อ

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นายสถิตย์ เสียงแขก)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางอรนงค์ แสนใส)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางเสาวนีย์ คำจ้อย)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม